



มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 20 กันยายน 2562

ปีที่: 42

ฉบับที่: 15167

หน้า: 11(ล่างขวา)

Col.Inch: 25.76 Ad Value: 28,336

PRValue (x3): 85,008

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: 'สมศักดิ์'นัดแจงผลสอบ'อีเอ็ม' ผิดทีโออาร์-ส่วยยกเลิกสัญญา

'สมศักดิ์'นัดแจงผลสอบ'อีเอ็ม' ผิดทีโออาร์-ส่วยยกเลิกสัญญา

เมื่อวันที่ 19 กันยายน แหล่งข่าวจากกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่า วันที่ 20 กันยายนนี้ เวลา 11.00 น. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นัดแถลงผลการตรวจสอบอุปกรณ์ติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์หรือกัไลอีเอ็ม ภายหลังกรมคุมประพฤติและกระทรวงยุติธรรมตรวจสอบพบว่าระบบการทำงานของกัไลอีเอ็มมีความบกพร่อง ผิดไปจากเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในทีโออาร์ตามสัญญาเช่าใช้ ซึ่งกรมคุมประพฤติได้แจ้งให้บริษัท สุปรีม ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด แก๊ซ ซ็อบกพร่องให้ตรงตามทีโออาร์ภายในเวลา 15 วัน ผลปรากฏว่าไม่สามารถแก้ไขได้ นอกจากนี้ในการตรวจสอบกัไลอีเอ็ม จำนวน 4,000 ชุด วงเงิน 74 ล้านบาท ยังพบว่ากัไลอีเอ็มจำนวน 2,000 ชิ้น สามารถถอดออกได้ กรมคุมประพฤติจึงต้องแจ้งยกเลิกสัญญาที่ทำไว้กับบริษัทดังกล่าวเป็นเวลา 23 เดือน ส่วนจะดำเนินการเปิดประมูลใหม่อย่างไรเป็นขั้นตอนที่กระทรวงยุติธรรมและกรมคุมประพฤติจะต้องเข้ามาดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐาน

สำหรับซ็อบกพร่องของระบบกัไลอีเอ็มที่ตรวจสอบพบมี 3 ประเด็นคือ กัไลอีเอ็มสามารถถอดออกจากข้อมือได้โดยไม่ต้องใช้การตัดสายรัดหรืออุปกรณ์พิเศษในการถอด ผู้ถูกคุมประพฤติที่สวมใส่หลายรายเกิดอาการแพ้ บางรายเกิดผื่นสีแดงขึ้นบริเวณข้อมือ หรือมีผิวหนังแห้งบริเวณข้อมือ หรือมีแผลติดเชื้อบริเวณข้อมือ ซึ่งอาจไม่เป็นไปตามที่กำหนด

ไว้ในทีโออาร์ ทั้งๆ ที่มีการกำหนดไว้ว่ากัไลอีเอ็มจะต้องได้รับการรับรองจากสถาบันที่น่าเชื่อถือ หรือจากผู้ผลิตว่าเมื่อสวมใส่แล้วจะไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้แก่ผู้สวมใส่ได้ง่าย และกัไลอีเอ็มมีการแจ้งเตือนบ่อยครั้ง อาจกระทบต่อความน่าเชื่อถือของสัญญาแจ้งเตือนและประสิทธิภาพของอุปกรณ์

ทั้งนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลสถิติจากศูนย์ควบคุมการติดตามตัวผู้กระทำความผิดในงานคุมประพฤติด้วยกัไลอีเอ็ม ตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการนี้เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงปัจจุบัน พบว่ามีผู้ถูกคุมประพฤติที่เข้ารับการติดตั้งกัไลอีเอ็มในแต่ละเดือนอยู่ที่ 200-700 คน แต่มีการแจ้งเตือนอุปกรณ์ถูกทำลายสูงกว่า 1,000-100,000 ครั้งต่อเดือน หรือไม่มีสัญญาสูงกว่า 20,000-170,000 ครั้งต่อเดือน เป็นต้น

นายสมศักดิ์กล่าวว่า ได้ใช้เวลาตรวจสอบนานกว่า 1 เดือน เนื่องจากมีข้อกังขาว่า หากยกเลิกสัญญาอาจถูกบริษัทเอกชนคู่สัญญาฟ้องเรียกค่าไถ่ แต่ขณะนี้กระทรวงยุติธรรมได้ข้อสรุปถึงแนวทางในการแก้ปัญหา ยืนยันได้ว่าเมื่อยกเลิกสัญญาเช่าตามกำหนดสัญญา 23 เดือน วงเงินงบประมาณ 74 ล้านบาท กระทรวงยุติธรรมจะไม่ถูกฟ้องเรียกค่าเสียหายหรือค่าไถ่ใดๆ และจะมีแนวทางการนำกัไลอีเอ็มมาเพื่อใช้ลดปัญหาความแออัดในเรือนจำ โดยผู้ที่ถูกติดกัไลอีเอ็มจะอยู่ภายใต้การควบคุมของระบบที่มีมาตรฐาน